

ที่ ศธ 0513.202/ว.04489



คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอให้ส่งนิสิต/นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ “คนดีศรีเกษตร”

เรียน สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งชาติ/สมาชิกภาคี 4 จอบแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการคนดีศรีเกษตร จำนวน 1 ชุด
2. แบบเสนอประวัติและผลงาน จำนวน 1 ชุด

ตามที่สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งชาติ และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ ได้ร่วมกันริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” โดยให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานพิจารณารางวัลนี้ในช่วงเดียวกับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ โดยให้แต่ละคณะหรือหน่วยงานสมาชิก ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และพิจารณาคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาในสังกัด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไป

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานสังกัดสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งชาติ/สมาชิกภาคี 4 จอบแห่งชาติ พิจารณาส่งนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ทั้งนี้ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงาน มายังคณะเกษตร กำแพงแสน หรือ E-mail. agrrik@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ฝงมาศ)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

นางปภัชรีลีษา แก้วศรี

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทรศัพท์ : 0-3435-1406 โทรสาร : 0-3428-1083 ต่อ 117

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-8198-1546-6



โครงการคนดีศรีเกษตร

รางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต / นักศึกษา สาขาการเกษตร ด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2557

หลักการ และวัตถุประสงค์

นิสิต นักศึกษาควรได้รับการสั่งสอน ฝึกอบรมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความรู้ มีความประพฤติ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรต่างก็ได้ทำหน้าที่ในการสั่งสอน ฝึกอบรมและสร้างคนดี คนเก่งในสถาบันตนเอง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองผ่านทางระบบการศึกษาและระบบการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

ศูนย์คุณธรรมได้วิจัยพบว่า แกนหลักของคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยมี 10 ประการคือ 1) ความพอเพียง 2) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวทิตา 4) ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 5) ความเสียสละ 6) ความมีวินัย 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยันหมั่นเพียร และ 10) ความมีสติ นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าการจะสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพแล้ว ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมีการส่งเสริม มีต้นแบบ มีการให้ความคิด มีการกระทำ และให้ตระหนักเข้าใจ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยการทำกิจกรรมคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ

สถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างก็มีนโยบายและหน้าที่ในการสร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วยคุณสมบัติในสามด้านคือ 1) เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การพูด การกระทำดี ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 2) เป็นคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ 3) เป็นคนที่มีความสุขทางจิตวิญญาณในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

ในปีการศึกษา 2555 สภาคณบดีสาขาการเกษตร และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติได้ร่วมกันริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ครั้งแรก โดยสภาคณบดีสาขาการเกษตร มอบหมายให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินงาน และได้รับการเห็นชอบด้วยดีจากสถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ 2) เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิต นักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถเด่นในด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีนิสิต/นักศึกษที่ได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 14 ราย เป็นระดับเหรียญทอง 1 ราย ระดับเหรียญเงิน 9 ราย เหรียญทองแดง 3 ราย และชมเชย 1 ราย และที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินงานนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานพิจารณารางวัลนี้ในช่วงเดียวกับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ของปีนั้น ๆ ด้วย

แนวปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการในปี พ.ศ. 2557

1. แต่ละคณะหรือหน่วยงาน สมาชิกดำเนินการประชาสัมพันธ์ และพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
2. คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคณะสมบัติและผลงานตามเกณฑ์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้สภาคณบดีฯ รับรอง และประกาศผลการคัดเลือก ในช่วงงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

คุณลักษณะพื้นฐานของนิสิต/นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก

1. เป็นนิสิต/ นักศึกษาของคณะ หรือหน่วยงานสังกัดสมาชิกสมาคมบดีสาขาการเกษตร และ/หรือ ภาคี 4 จอบแห่งชาติ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และต้องได้เข้าศึกษาในคณะหรือหน่วยงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
2. เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง
3. มีผลการเรียนดี แต้มเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
5. ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญู เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน ประหยัด อดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. คณะหรือหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาส่งนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาได้คณะหรือหน่วยงานละ 1 คนเท่านั้น

กิจกรรมและผลงานเด่น

นิสิต/นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น สม่่าเสมอ ต่อเนื่อง และ/หรือ มีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างกว้างขวาง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพและแสดงออกถึงคุณธรรม ความดีงามและสร้างสรรค์

การรับสมัคร

ให้คณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกและรับรองชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุด 1 คน ส่งหลักฐานและใบสมัครมาให้เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ)

การดำเนินการคัดเลือกและการประกาศผล

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ จะรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครทุกคน พร้อมจัดลำดับคะแนนเบื้องต้น ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาทางอินเทอร์เน็ต (ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2557) จากนั้นรวบรวมผลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ (วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557) เพื่อพิจารณาดำเนินการร่วมกัน และรับรองผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดของ การตัดสิน
2. เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอผลการพิจารณาจัดทำประกาศ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสมาคมบดีสาขาการเกษตร รับรองและจัดทำประกาศผลการพิจารณาให้ประธานสมาคมบดีสาขาการเกษตร ลงนาม (วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557)